



การเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ นางชลีญา จันคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ให้สาธารณชนรับรู้ว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ปูปลูกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่





วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมธรรมมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ นางชลีญา จันคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ นางภัชรินทร์ พุ่มอรัญญา หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิจึงได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อน ขณะ หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต (No Gift Policy)



องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ

“งด รับ”
“งด ให้”

ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

นางชลีญา จันคุ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่